



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วช. (กง.ผง. ผ.ผง.) โทร. / โทรสาร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖ (ต่อ ๔๒๒)

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/๑๓๓๓๕

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง สรุปรูปขอส่งการ/ข้อราชการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๗ จังหวัด

เรียน ผอ.สน.ปท ผอ.สน.มน. ผอ.สน.สก. ผอ.สน.อส. และ ผอ.สน.บท.

ด้วย มท. แจ้งสรุปรูปขอส่งการ/ข้อราชการ ในการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๗ จังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น ๓ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงขอให้ สำนัก/กอง ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวในประเด็นภารกิจที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการ ให้ วช. (กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์) ทราบ โดยจัดส่งแบบรายงานทางไปรษณีย์ อีเล็คทรอนิกส์ dopaplanning@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปรูปขอส่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

ผอ.วช.

แบบสรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๗ จังหวัด
วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง

ประเด็นข้อสั่งการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ
<p>แนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล</p> <p>งานของกระทรวงมหาดไทยทั้งงานตามภารกิจ (Function) ของกรม และงานนโยบายของรัฐบาล (Agenda) ดำเนินไปได้ด้วยดี ส่วนกลไกพื้นที่ (Area) อยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมแล้วมีความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ขอให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>สน.ปท./สน.มน./สน.สก./ สน.อส./สน.บท.</p>	เพื่อทราบ
<p>โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและกลไกการทำงานในระดับพื้นที่</p> <p>๑. การใช้อำนาจรัฐ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกในพื้นที่ในการบริหารราชการ บูรณาการการทำงานร่วมกัน อยู่ภายใต้กฎหมาย และสามารถตรวจสอบการทำงานได้ (Check & Balance) รวมทั้งกำกับ ติดตามงานที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒. รัฐบาลต้องการให้การทำงานมีทิศทาง จึงได้กำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อเป็นกรอบ/ทิศทางในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ขอให้บูรณาการแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ (Function) ที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่เป็นหลักและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาภาค ผ่านกลไกแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ</p> <p>๓. รัฐบาลให้ความสำคัญกับกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อดูแลประชาชน โดยอาศัยการบูรณาการ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบังคับบัญชา กำกับดูแลการทำงานตามหน้าที่ในทุกเรื่อง รวมทั้งการบูรณาการในเชิงพื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย</p>	<p>สน.ปท.</p> <p>วช.</p> <p>สน.ปท.</p>	<p>เพื่อทราบ</p> <p>ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน</p> <p>๑. รัฐบาลให้ความสำคัญกับกระทรวงมหาดไทยในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ผ่านกลไกของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ในการนำข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงลงไปในระดับพื้นที่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เช่น การประชุม หนังสือสั่งการ หอกระจายข่าว Line@mahadthai GCC ไลน์กรมการปกครอง เป็นต้น ทั้งนี้ ขอให้คัดเลือกผู้ที่มีความสามารถสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจได้ง่าย มาทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับประชาชน</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน</p>	<p>สน.ปท.</p> <p>สน.ปท.</p>	<p>ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ประสาน ทปค.จว./ ทปค.อ. ดำเนินการในส่วน</p>

ประเด็นข้อสั่งการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ
<p>เกี่ยวกับกลไกการเลือกตั้ง การสร้างค่านิยมให้กับประชาชน ในการเลือกตั้ง การรักษาสีทธิและการใช้สิทธิอย่างมีเหตุผล ในการเลือกคนดี คนมีความรู้เข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชน</p> <p>๓. ขอให้จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่าต่าง ๆ ใน พื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p>	สน.มน.	ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
<p>การบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานอนุกรรมการ บรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมประจำจังหวัด ประชุมบูรณาการหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชน ภายในจังหวัดเพื่อหามาตรการบรรเทาผลกระทบแก่ ประชาชนที่เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ เช่น การจัดระเบียบ ทางเท้า หาบเร่แผงลอย แพท่องเที่ยว ชายหาด เป็นต้น ทั้งนี้ หากกรณีเรื่องใดที่มีความสำคัญหรือมีปัญหาอุปสรรค ขอให้หารือกระทรวงมหาดไทยก่อนดำเนินการ</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลการจัดระเบียบ สังคม โดยให้ความสำคัญกับความสะอาด สุขอนามัย ความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัย การไม่ละเมิดสิทธิ การไม่มีผู้มีอิทธิพล รวมทั้งพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำแผงขายอาหาร รถเข็น ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ แต่ละพื้นที่โดยต้องไม่กีดขวางการจราจร เป็นต้น</p>	สน.สก. สน.สก.	เพื่อทราบ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง และ ประสาน ทปค.จว./ ทปค.อ. ดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง
<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการลด Demand Side โดยใช้ กลไกทั้งในระดับท้องที่และท้องถิ่น โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรับรู้รับทราบข้อมูลด้าน การข่าว การแจ้งเบาะแสภายใต้กฎหมายและอำนาจหน้าที่ ที่กำหนด รวมทั้งการลด Supply Side ร่วมกับตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการในรูปแบบ ประชาสังคม (Civil Society) เพื่อไม่ให้มีทั้งผู้เสพและผู้ขาย เช่น หมูบ้านสีขาว เป็นต้น</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการ อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จังหวัด) อำนวย การ บูรณาการ และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคงภายในจังหวัดในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>๓. ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาความเป็นไปได้ใน การจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดย อาศัยกลไกของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่</p>	สน.อส. สน.อส. สน.อส.	ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง และ ประสาน ทปค.จว./ ทปค.อ. ดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบ ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง

ประเด็นข้อสั่งการ	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ
<p>การควบคุมดูแลการอนุญาตตัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของกระทรวงมหาดไทย กรณีผู้ประกอบการโรงแรมไม่สามารถขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารให้ถูกต้อง ดังนี้</p> <p>๑.๑ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างเสนอ คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการโรงแรมที่มีอาคารตั้งอยู่ในพื้นที่ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นโรงแรม</p> <p>๑.๒ กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุง ตัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>๒. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องดำเนินการ กรณีที่พักแบบโฮมสเตย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ สถานที่พักไม่เกิน ๔ ห้อง และมีผู้พักรวมกันไม่เกิน ๒๐ คน โดยไม่ถือเป็นโรงแรมและไม่ต้องจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม แต่ให้ไปจดทะเบียนนายอำเภอในพื้นที่□</p>	<p>สน.สก.</p> <p>สน.สก.</p>	<p>เพื่อทราบ</p> <p>ประสาน ทปค.จว./ทปค.อ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>โครงการไทยนิยม ยั่งยืน</p> <p>๑. ความสำเร็จของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อยู่ที่ประชาชนต้องพัฒนาตนเอง โดยรัฐทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนผ่านโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แผนงานปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางพระราชรัฐ</p> <p>๒. กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แลกผลการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรทหารบก ทั้งนี้ ในการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ขอให้เชิญประชาชนมาร่วมรับฟัง และร่วมนำเสนอความสำเร็จที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืนด้วย</p>	<p>สน.ปท.</p> <p>สน.ปท.</p>	<p>เพื่อทราบ</p> <p>เพื่อทราบ</p>